

อัปเดตฝนถล่มท่วมถนนหลวง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ส.ค. กรมทางหลวง (ทล.) ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมและดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวงพบว่า มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ 3 จังหวัด 4 สายทาง 6 แห่ง โดยรถสามารถสัญจรได้ 5 แห่ง และไม่สามารถสัญจรได้ 1 แห่ง ดังนี้ 1.ทล.34 บางนา-ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ช่วงทางขนานขาออก ระดับน้ำสูง 5 ซม. 2.ทล.34 บางนา-ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี ช่วงทางขนานขาเข้า ระดับน้ำสูง 5-10 ซม. 3.ทล.34 บางนา-ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี ช่วงทางขนานขาเข้า ระดับน้ำสูง 5 ซม. เป็นช่วง ๆ ทั้ง 3 เส้นทาง การจราจรผ่านได้ และมีเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายเตือนคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

4.ทล.33 ปากพลี-ประจันตคาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ระดับน้ำสูง 20-30 ซม. จุดกลับรถได้สะพานคลองยาง เจ้าหน้าที่ติดตั้งเบริเออร์พลาสติก ไม่ให้รถผ่านลงมาให้ไปกลับรถด้านหน้าแทน 5.ทล.3077 ศาลาแรศวร-เขาใหญ่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ระดับน้ำสูง 10-15 ซม. การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก มีเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายเตือนคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และ 6.ทล.201ด่านขุนทด-หนองบัวลำภู จ.นครราชสีมา ระดับน้ำสูง 5 ซม. การจราจรผ่านได้ และมีเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายเตือนคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 หรือสามารถโทรฯฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.

ขณะที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ จ.ชลบุรี และ จ.สมุทรปราการ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับไว้และเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยมีฝ่ายความมั่นคงทางทหารและตำรวจเข้าไปสนับสนุนด้วย

ด้าน พล.ร.อ.พิเชฐ ดานะเสรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ราชการภาคตะวันออก เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้มีความห่วงใยสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเนื่องจากมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน จึงกำหนด 10 มาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 64 พร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุไว้รองรับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว

ทางด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.1) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ โดยยืนยันว่า ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่มีฝนตกซ้ำเติม สถานการณ์น้ำท่วมขังที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจะคลี่คลายทันก่อนน้ำทะเลหนุน โดยทุกภาคส่วนกำลังเร่งระดมสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง ขณะที่พื้นที่รอบนอกนิคมอุตสาหกรรมบางปูใน 4 อำเภอ คือ เมือง บางบ่อ บางพลี และ บางเสาธง เจ้าหน้าที่ระดมความดูแลช่วยเหลือประชาชนในเรื่องที่อยู่อาศัย และการดำรงชีวิต พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารและน้ำดื่ม มอบให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในเรื่องการตัดกระแสไฟฟ้าด้วย อย่างไรก็ตาม หลังน้ำลดจะเร่งสำรวจและฟื้นฟูช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด.